

บาท/ดอลลาร์ฯ ใช้น้อยที่ 31.40 บาทแข็งค่าหลังดอลลาร์ฯ เมิชชูแรงขาย มองกรอบวันนี้ 31.30-31.50

*บาท/ดอลลาร์ฯ ใช้นี้ เปิดตลาดอยู่ที่ 31.40 ทิศทางแข็งค่า หลังปิดตลาดที่ 31.45 เมื่อคืนวันศุกร์

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้มีแนวรับอยู่ที่ 31.30 แนวต้านที่ 31.50 กรอบกว้างจากตลาดมีความผันผวนสูง

*ดีลเลอร์ระบุว่า ดอลลาร์ฯ เมิชชูแรงขายอย่างหนักเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น จากการที่ตลาดให้ความสนใจมาตรการกีดกันทางการค้าของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นสัญญาณสงครามการค้าระลอกใหม่ ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น

*นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือน ก.พ. 61 พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ขยายตัวอยู่ที่ 0.42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นมาจากราคาในหมวดอาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่ม พลังงาน เคหสถาน ขนส่ง และอื่นๆ แต่ยังคงต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.69%

*น.ส.กัญญภัค ดันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือ สภาผู้ส่งออก กล่าวว่า สภาผู้ส่งออกรยังยืนยันเป้าหมายการส่งออกปี 61 จะขยายตัว 5.5% ภายใต้สมมติฐานค่าเงินบาทใหม่ที่ 31.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ปัจจัยเสี่ยงที่ยังต้องติดตาม ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่ยังอยู่ในทิศทางแข็งค่าจากการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยตั้งแต่ต้นปี 61 เงินบาทแข็งค่าแล้ว 2.51% มาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ที่มีผลต่อสินค้าไทย จากการเพิ่มภาษีนำเข้าเครื่องซักผ้า แผงพลังงานแสงอาทิตย์ เหล็กและอลูมิเนียม ยางรัด ซึ่งต้องติดตามรายการสินค้าอื่นๆ ที่จะเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

*วันนี้ติดตามการเปิดเผยตัวเลขผลสำรวจดัชนีภาคบริการของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 59.0

*ปัจจัยชี้ขาดตลาดในสัปดาห์นี้ ติดตามการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย แต่ต้องติดตามท่าทีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะถัดไป รวมถึงการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ประจำเดือน ก.พ.61 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2 แสนตำแหน่ง

*ดีลเลอร์แนะนำระมัดระวังการลงทุนจากความผันผวนค่อนข้างมากของตลาดในระยะนี้

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 3,582.58 ล้านบาท

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS